

TẶNG 150 SUẤT QUÀ...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Văn Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm xưởng may Công ty Tân Đệ.

Nhân dịp tháng công nhân, chiều ngày 10/5, các đồng chí: Nguyễn Văn Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đi thăm, động viên và trao 150 suất quà cho công nhân Công ty Tân Đệ có hoàn cảnh khó khăn.

Đánh giá cao những kết quả trong phát triển sản xuất, kinh doanh và sự quan tâm chăm lo việc làm, bảo đảm ổn định cuộc sống cho hơn 18.000 người lao động của Công ty Tân Đệ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội cho công nhân, nhất là quan tâm giúp đỡ để các công nhân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động. Những phần quà của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Tỉnh ủy trao tặng tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm mà cán bộ, công chức, viên

chức của các cơ quan thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sự quan tâm, chia sẻ, động viên những công nhân nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Tỉnh ủy đề nghị công nhân lao động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công nhân lao động nói chung, các công nhân có hoàn cảnh khó khăn nói riêng.

Thực hiện tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 494 công nhân lao động có sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất; hỗ trợ cho 175 đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc; tặng quà cho 1.450 công nhân, trao 1.550 thẻ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô - xe máy và hỗ trợ xây 42 nhà mái ấm công đoàn tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

KHÁC DUÂN - THANH TÂM

GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh giám sát thực tế tại tuyến đường 221D từ ngã ba Đông Long đến đê số 6, chạy qua địa bàn xã Đông Long (Tiền Hải).

Chiều ngày 10/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát về công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ tại huyện Tiền Hải, giai đoạn 2020 - 2022. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Trên địa bàn huyện Tiền Hải hiện có 5 tuyến đường tỉnh quản lý với tổng chiều dài 49,3km; 13 tuyến đường huyện quản lý với tổng chiều dài 80,1km và các xã, thị trấn quản lý 113 tuyến đường trục xã có chiều dài 120,7km, hơn 259km đường trục thôn và trên 445km đường nhánh cấp I trục thôn, hơn 165km đường ngõ xóm, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn. Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường được cấp vốn sửa chữa, đầu tư xây dựng bảo đảm giao thông đi lại thuận tiện, an toàn. Giai đoạn 2020 - 2022, huyện Tiền Hải đã bố trí trên 11,3 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các công trình giao thông trên địa bàn huyện.

Các đại biểu đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý và bảo trì các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn huyện như: Việc lắp đặt các biển báo, đèn báo giao thông tại các điểm giao cắt được người qua lại; công tác xử lý đối với xe quá khổ, quá tải; công tác xã hội hóa để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm; việc vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện và những giải pháp trong thời gian tới.

TIẾN DAT

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc với huyện Quỳnh Phụ, các thành viên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về ATTP theo quan điểm của Đảng và pháp luật; đề nghị huyện tiếp tục quan

tâm đến hoạt động ATTP, trong đó đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo đảm ATTP; đồng thời tăng cường kiểm tra chuyên ngành về ATTP, từ đó kịp thời xử lý những đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe cho mỗi người dân và cả cộng đồng.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu đoàn giám sát, bổ sung hoàn thiện báo cáo và trình Thường trực HĐND tỉnh.

Chiều cùng ngày, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã đi giám sát thực tế tuyến đường 221D từ ngã ba Đông Long đến đê số 6 qua địa bàn xã Đông Long.

TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực Cầu Cọi.

thuộc phạm vi dự án; huyện Vũ Thư đã bàn giao 1,5/2,5km đất nông nghiệp và đang triển khai xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản, trích lục, trích đo cũng như các quy trình GPMB trên diện tích đất ở thuộc phạm vi dự án.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án thi công từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2023. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành nền mặt đường đến

lớp thảm bê tông nhựa được 2,5km; hoàn thành đến lớp cấp phối đá dăm loại 2 được 2,9km; hoàn thành 3,9km rãnh dọc; hoàn thành 11/11 công đoạn ngang đường. Thi công hoàn thành mố, trụ cầu, gác dầm và đổ mặt cầu đơn nguyên bên trái công trình cầu Cọi. Giá trị xây lắp ước đạt 101/137 tỷ đồng.

Hiện nay, các đơn vị đang đồng thời triển khai thi công giai đoạn 2

của dự án. Đến nay, đã hoàn thành công tác đúc cấu kiện, đang thi công các hạng mục nền đường, công hợp ngang đường. Giá trị xây lắp ước đạt 35/118 tỷ đồng.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các địa phương, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương cần tập trung vào các quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; lập phương án xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm, lấn chiếm hành lang giao thông và đất công cộng.

Đối với vướng mắc về hạ tầng lưới điện trên tuyến, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thống nhất với đề nghị của Công ty Điện lực Thái Bình, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, tham mưu cho UBND tỉnh có phương án chỉ đạo Sở Công Thương hỗ trợ việc di chuyển hạ tầng lưới điện theo phương án hỗ trợ khác. Phân đôn trong tháng 5/2023 sẽ hoàn thành việc di dời hạ tầng lưới điện trên tuyến.

Kiểm tra tại khu vực cầu Cọi, xã Vũ Hội, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá công tác

GPMB của huyện Vũ Thư còn chậm, do đó, huyện cần tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ GPMB; tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc với từng hộ dân, đặc biệt là 18 hộ dân tại 2 đầu cầu Cọi; lên phương án bố trí tái định cư, trong đó áp dụng linh hoạt giữa các biện pháp, đẩy nhanh thi thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con nhân dân sớm ổn định chỗ ở sau khi GPMB.

Kiểm tra tiến độ thi công giai đoạn 2 của dự án tại đê tả Hồng Hà II, thuộc địa phận xã Vũ Văn (Vũ Thư), đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh về việc điều chỉnh tại nút giao với đê tả Hồng Hà II nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực này; đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành và huyện Vũ Thư cần tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương rà soát bản đồ, tiến hành trích lục và lên phương án kiểm đếm, tái định cư, đẩy nhanh GPMB phục vụ triển khai dự án.

Đối với đơn vị thi công, cần khẩn trương hoàn thành thi công trên các diện tích đã được bàn giao mặt bằng, bảo đảm chất lượng và kỹ thuật cũng như bảo đảm an toàn giao thông cho quốc gia trong tình hình mới; tích cực lưu thông trên tuyến.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Cựu chiến binh tỉnh

Chiều ngày 10/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Những năm qua, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa BDBP và Hội CCB tỉnh có nhiều ý nghĩa, qua đó đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp hội CCB và từng hội viên CCB được phát huy hiệu quả. Các tổ chức cơ sở hội ngày càng được củng cố, kiện toàn, tham gia có hiệu quả các phong trào,

các cuộc vận động, công tác xóa đói giảm nghèo, phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để BDBP tham thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2027 được tập trung vào các nhiệm vụ như tuyên truyền, vận động hội viên hội CCB và cán bộ, chiến sĩ BDBP nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ chủ quyền,

an ninh biên giới quốc gia, pháp luật biên giới quốc gia, về hoạt động ngày hội biên phòng toàn dân; giữ gìn, phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; tham gia xây dựng, củng cố các tổ chức hội CCB các cấp vững mạnh, đơn vị BDBP vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu". Tổ chức phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật

tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phục vụ đặc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển.

HỢP KHÁNH

(BDBP tỉnh)

Tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn hoạt động ban thanh tra nhân dân ở cơ sở

Ngày 10/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn hoạt động ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn năm 2023. Tham dự hội nghị có trên 300 đại biểu là trưởng ban thanh tra nhân dân, thành viên câu lạc bộ, nhóm

nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở thôn, tổ dân phố trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên là lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh truyền đạt chuyên đề về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở cơ sở. Hội

ngiht huấn đã trang bị và nâng cao kỹ năng giám sát, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào hiện thực cuộc sống của người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và khiếu nại, tố cáo và chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ công tác mặt trận và kỹ năng nghiệp vụ, chủ động vận

dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng và phối hợp giải quyết những vướng mắc có liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức về khiếu nại, tố cáo một cách tự giác của mỗi người dân, tham gia xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, nhà nước của dân, do dân và vì dân.

LƯƠNG THẾ LỘC

(MTTQ tỉnh)

Phát động tháng công nhân và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

* Chiều ngày 10/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tiền Hải tổ chức lễ phát động tháng công nhân và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); khen thưởng công nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

LĐLĐ huyện Tiền Hải có 165 công đoàn cơ sở với 11.505 đoàn viên. Nhiều năm qua, tháng công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Tiền Hải với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực, tri ân, hướng về người lao động; đội ngũ công nhân lao động huyện đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, các cấp công đoàn, người sử dụng lao động. Các hoạt động được LĐLĐ huyện triển khai ngày càng mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ

trong đội ngũ công nhân lao động mà còn tác động rộng rãi đến toàn thể lực lượng lao động của xã hội. Tiêu biểu như tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công nhân"; cải thiện bữa ăn ca cho người lao động, nâng cao điều kiện về ATVSLĐ trong lao động sản xuất... Bên cạnh hưởng ứng tháng công nhân, LĐLĐ huyện cũng gắn liền với các hoạt động như: hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ "Mái ấm công nhân" cho 2 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; LĐLĐ huyện trao 50 suất quà cho công nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và 111 suất quà cho

các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Chiều ngày 10/5, LĐLĐ huyện Đông Hưng tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023.

Tháng công nhân năm nay với chủ đề "Kết nối đoàn viên và xây dựng tổ chức"; tháng hành động về ATVSLĐ với chủ đề "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc", các cấp công đoàn huyện Đông Hưng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng về người lao động. Trọng tâm là nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, tiền lương, việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động; triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; tổ chức các lớp tập huấn về an toàn lao động, an

ninh trật tự, an toàn giao thông trong doanh nghiệp; khen thưởng cho công nhân, người lao động có sáng kiến trong lao động sản xuất, có nhiều hoạt động tiêu biểu. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ"; vận động công nhân, người lao động tích cực tham gia chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Nhân dịp này, các cấp công đoàn và UBND huyện Đông Hưng đã khen thưởng 12 đoàn viên xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", trao quà cho trên 100 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

MẠNH THẮNG - THU HIỀN

Tập huấn nghiệp vụ công tác đội trên địa bàn dân cư

Trong 2 ngày 9 - 10/5, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đội trên địa bàn dân cư cho các đội trưởng.

260 cán bộ đoàn các xã, phường, thị trấn được nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội tại cơ sở với các nội dung: Thực hành nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; múa, hát chào; cách thức xây dựng và tổ chức các hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn dân cư; thiết kế một buổi sinh hoạt thiếu nhi trên địa bàn dân cư; phương pháp đàn dựng ca múa hát tập thể; chuyên đề công tác

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Lớp tập huấn được tổ chức trước khi bước vào kỳ nghỉ hè của các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng sẽ giúp đội ngũ cán bộ đoàn thêm kỹ năng, kiến thức để tạo sân chơi thiết thực, an toàn, ý nghĩa cho các em. Từ đó từng bước đưa công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương ngày càng sôi nổi, hiệu quả, xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

KHUẤN PHƯƠNG